

TỔNG CỤC THỐNG KÊ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT QUẢ KINH TẾ THÀNH PHỐ NĂM 2023, TRIỂN VỌNG NĂM 2024

Sáng ngày 25/01/2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì. Các đại biểu đã thảo luận đánh giá các kết quả kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển vọng năm 2024. Đồng thời, hai bên đã đề xuất các hình thức phối hợp, triển khai công tác Thống kê trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng số liệu, phân tích và dự báo thống kê.

Năm 2023, kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó đoán định. Trước những khó khăn và thách thức này, Thành phố đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn đà suy giảm. Kết quả khả quan khi các chỉ tiêu kinh tế Thành phố có mức tăng trưởng khá, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội tạo điều kiện cho Thành phố khơi thông nguồn lực, tạo đà cho Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5% - 8% với “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao nhiệm vụ cho Cục Thống kê: Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý và cả năm cho Thành phố; tham vấn ý kiến từ Tổng cục Thống kê để có những giải pháp và khuyến nghị thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố; nghiên cứu thực hiện thống nhất, đồng bộ các chỉ tiêu thống kê tại sở ngành, quận/huyện và phường/xã. Đồng thời, Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị Tổng cục Thống kê hỗ trợ, giúp Thành phố tính toán các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, bao gồm: Chỉ tiêu đóng góp kinh tế số trong GRDP; tăng trưởng xanh; tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong GRDP; tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hoá; năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Song song đó, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp cung cấp kịp thời số liệu, thông tin kết quả hoạt động của các ngành trên địa bàn để Ngành Thống kê có cơ sở xây dựng kịch bản, đánh giá chính xác, khách quan tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa nguồn lực cho việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045.



Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá cao sự quan tâm và tin tưởng của Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và công tác phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành đối với Ngành Thống kê trong những năm vừa qua. Trong thời gian tới, Ngành Thống kê sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với Sở, ngành, nâng cao chất lượng điều tra, thu thập thông tin thống kê, đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan và kịp thời nhằm

phục vụ Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo chương trình điều tra thống kê quốc gia năm 2024, Tổng cục Thống kê sẽ triển khai 02 cuộc điều tra lớn, là Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ và Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.



Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương
tặng quà lưu niệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi